



ที่ อต ๐๐๒๓.๖/ว ๓๐๕

ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทุกอำเภอ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้เชิญประชุม เพื่อติดตาม สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้าร่วมประชุมทางไกล

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์พิจารณาแล้ว เพื่อให้การป้องกัน และแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ จึงขอแจ้งสรุปข้อสั่งการและประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ และดำเนินการตามสรุปข้อสั่งการและประเด็นการประชุมฯ ให้เหมาะสมกับแผนงานอย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย สำหรับอำเภอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ  
โทร. ๐-๕๕๔๐-๓๐๐๘ ต่อ ๓  
ผู้ประสานงาน นายภูวนาถ สุนิล ๐๘-๗๘๔๓-๘๗๗๒



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กองสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น) โทร. ๐-๒๒๔๑-๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๑๓

ที่ มท ๐๘๒๐.๓/ว ๑๓๓๔

วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

ตามที่ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง ได้เชิญประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยมีปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานการประชุม และมีผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง เข้าร่วมประชุมทางไกล ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยได้ส่งสรุปประเด็นการประชุมข้างต้นมาเพื่อใช้ประโยชน์ ตลอดจนพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแจ้งสรุปข้อสั่งการและประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบ และพิจารณาดำเนินการตามสรุปข้อสั่งการและประเด็นประชุมมาให้เหมาะสมกับสถานการณ์และบริบทของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการภายใต้แผนงานและการบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภออย่างเคร่งครัดและทันสถานการณ์ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายศิริพันธ์ ศรีกรงพล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สรุปข้อสั่งการและประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง

เพื่อติดตามสถานการณ์ไฟฟ้า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM<sub>2.5</sub>)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖



<https://citly.me/WC3qh>